

เตลีพิวส์

ฉบับที่ 24,026 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หน้า 9



เมื่อประมาณปี 2557 มีการค้นพบข้อมูลว่า ไบทุเรียนเทศมีสารบางตัวที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไปสอดคล้องกับองค์ความรู้ชาวบ้านทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศที่มีการใช้กันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานโดยการรับประทานทางเดียวกัน

ตรงนี้ก็กลายเป็นจุดบอด ที่ทำให้มีกลุ่ม

การรับประทานน้ำสกัดจากไบทุเรียนเทศติดต่อกันทำให้เกิดความเป็นพิษ ตับ-ไตวายเฉียบพลัน กว่าร้อยละ 80 จึงต้องหยุดการให้ยาเคมีบำบัด เพื่อรอให้ไตกลับมาทำงานเป็นปกติก่อน ซึ่งต้องใช้เวลานานถึง 1-2 เดือน เหตุเพราะยาเคมีบำบัดต้องฟ่องถ่ายออกมาทางไต

“ในช่วงปรับค่าการทำงานของไตให้เป็นปกตินี้เอง ทำให้บางคนจากที่เคยเป็นมะเร็งระยะที่ 1 ซึ่งมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ โรครักลูกกลมจนยากต่อการรักษา ผมไม่แนะนำให้ผู้ป่วยมะเร็งไปรับประทานเพราะไม่มีผลยืนยัน

ทั้งนี้ จากการทดลองในหลอดทดลอง โดยนำเอาเนื้อจากไบทุเรียนเทศสด ๆ และน้ำคั้นจากใบแห้ง มาใส่ลงไปในเซลล์มะเร็งตับและใส่ในเซลล์ตับที่ปกติพบว่าสารแอนโนนาเซียส ในน้ำคั้นทั้ง 2 มีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็งได้ แต่น้ำคั้นจากใบสด ๆ มีฤทธิ์แรงจนทำลายเซลล์ตับปกติไปในเวลาเดียวกัน เรียกว่าเป็นพิษเฉียบพลัน ที่เกิดขึ้นใน 1-2 วันที่ได้รับประทานเข้าไป

“ในใบสด ๆ จะมีความเข้มข้นของ

ฟ้าคุณสมบัติ ‘ทุเรียนเทศ’ ขวางการรักษามะเร็ง?

คนฉวยโอกาสนำเอา “ไบทุเรียนเทศ” มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ชาชง ยาอาหารเสริม อดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิดขายกันเกลื่อนทางอินเทอร์เน็ต เกเบิลทีวี หรือแม้แต่รถเร่แผงลอย ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่ยอมที่จะทิ้งการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ไปดื่มไบทุเรียนเทศดื่มกันอย่างมีความหวังว่าจะหายขาดจากโรคร้ายได้

“อยู่ ๆ คนใช้ที่เคยรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอยู่กับหมอก็หายไป เราเลยตามไปดูก็พบว่าผู้ป่วยหันไปรับประทานไบทุเรียนเทศดื่ม มีหลายรายเสียชีวิต ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผลมาจากการรับประทานน้ำคั้นไบทุเรียนเทศโดยตรง แต่การละทิ้งการทำเคมีบำบัดทำเสียโอกาสในการรักษาโรค” นพ.เพชร อธิสานันท์ แพทย์ประจำหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แผนกรังสีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ ออกมาตีแผ่ข้อมูลอีกด้านให้ฟัง

นพ.เพชร ยังบอกด้วยว่า ปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ทิ้งการรักษาไปช่วงหนึ่งเพราะไปรับประทานไบทุเรียนเทศ ต้องกลับเข้ามารับการรักษากันอีก แต่เนื่องจาก



และไม่รู้ว่ามีผลเสียในระยะยาวอย่างไรบ้าง”

ข้อมูลจากหมอรังสีฯ สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้ทำการศึกษาคิดตามผลกระทบทางด้านสุขภาพ จากการดื่มน้ำสกัดของไบทุเรียนเทศมาตั้งแต่ปี 2557 จุดเริ่มต้นของความนิยมรับประทานกันในช่วงกว้าง

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณและโทษของ “ทุเรียนเทศ” ให้ฟังว่า ในส่วนของ “ใบ” มีสารสำคัญชื่อแอนโนนาเซียส อะซีโตจีนีเยส (Annonaceous Acetogenin) ส่วน “ผล-เมล็ด-ราก” จะมีสารแอนโนนาซิน (Annonacin) มีความเป็นพิษต่อระบบสมอง หากรับประทานติดต่อกันทุกวันนานเข้าอาจทำให้เกิดโรคพาร์กินสัน และมีผลต่อการทำงานของไต-ตับ



นพ.เพชร อธิสานันท์

นพ.อภิชัย มงคล

สารมากกว่า แต่ในใบแห้งนั้นผ่านการตากแห้ง ทำให้มีการทำลายและลดความเข้มข้นของสารลงไปบ้าง เลยไม่รุนแรงพอที่จะไปทำลายเซลล์ตับปกติ แต่ไม่ว่าอะไรก็ตาม เมื่อรับประทานเข้าไปมาก ๆ เป็นระยะเวลาอันยาวนาน ย่อมมีผลเสียตามมา”

นพ.อภิชัย อธิบายเพิ่มเติมว่า ตอนนี้องกรมฯ กำลังทดลองกับหนู และกระต่าย เพื่อดูความเป็นพิษสะสมในระยะยาว 6 เดือน ผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างไร 1 ปี 2 ปี ผลเป็นอย่างไร จากนั้นจึงจะมีการทดลองในมนุษย์ ซึ่งยังต้องใช้เวลานานอีกมาก

ดังนั้นไม่อยากจะให้ประชาชนรับประทานตรงนี้ อยากให้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันเสียก่อน หากแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้แล้วค่อยหันมาปรึกษาด้วยการแพทย์ทางเลือก ไม่ใช่ไปใช้ทางเลือกก่อน

ตรงนี้ทำให้เสียโอกาสในการรักษาโรคได้ โรคมะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และโดยวิธีการที่ถูกต้อง.

อภิวัชรณ เสาวิียง : รายงาน